



ประกาศกรมการแพทย์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตำแหน่งพนักงานแปล

ตามที่ได้มีประกาศกรมการแพทย์ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานแปล และจะประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ นั้น

กรมการแพทย์ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และระเบียบ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๐๐๑	นายอำนาจ มะโนวงศ์	
๐๐๒	นายสุวิทย์ ท้าวเมืองใจ	
๐๐๓	นายวรวิทย์ ประสิทธิ์ชาติ	
๐๐๔	นายอานนท์ ดวงศุภร	

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และวิธีการประเมิน	วัน เวลา และสถานที่	เลขประจำตัวสอบ ของผู้สมัคร
ความรู้ความเหมาะสมตำแหน่ง วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์	วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม นพ.สุรศักดิ์ พงษ์นิกร (ห้องเล็ก) ชั้น ๕ อาคารรังสีรักษาและเวช ศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	เลขที่ ๐๐๑ - ๐๐๔

๒/ (ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่...

๔.๑๒ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินให้หยุดทำ
ตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องประเมินได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินได้
อนุญาตแล้ว

๔.๑๓ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้
เข้ารับการประเมิน และต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่

๕. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจพิจารณาสั่งตักเตือนให้คะแนนก็ได้

๖. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้า
รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้

ง) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

กรมการแพทย์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๘ กรกฎาคม
๒๕๖๔ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง และทางเว็บไซต์ที่ www.lpch.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางธัญภัทร พงษ์เลาหพันธ์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขารังสีวิทยา
รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์